
BORGARRÁÐ 12. september 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
áætlanir um að setja Miklubraut í stokk - R19090131

Hvert er markmiðið skipulagsyfirvalda borgarinnar  með að setja Miklabraut í stokk og hvað 
vinnst með því?
Er gert ráð fyrir að aksturstíminn styttist eða er markmiðið aðallega að byggja meira  t.d. á 
núverandi helgunarsvæði  sem er meðfram götunni?
Ef svo er, hvað er þá gert ráð fyrir miklu byggingarmagni? t.d. háhýsum?


